

กสอ. โชว์ของจริง สร้างผลสำเร็จจรวด ๓ ชั้น ยกระดับผู้ประกอบการสู่ Smart SMEs เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท

กรุงเทพฯ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ - นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานงานแถลงข่าวผลสำเร็จ Success Case จรวด ๓ ชั้น ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิต นำ SMEs ไทยสู่สากล ร่วมด้วย นายอิริโยกิ ฟุจิอิ รองประธานกรรมการ บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายธนชน นนท์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย นายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ตัวแทนที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษา ตัวแทนจากหน่วยงานภาคีภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการจากกิจกรรม เข้าร่วม ณ ห้องคริสตัล ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ราชเทวี

กิจกรรม ๓-Stage Rocket Approach หรือ จรวด ๓ ชั้น เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Connected Industries ที่ กสอ.ได้ร่วมมือกับ ประเทศญี่ปุ่น โดยนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆมาปรับใช้ เพื่อผลักดันผู้ประกอบการเข้าสู่การเป็น SMEs ๔.๐ (Smart SMEs) ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ ๑ Visualize Machine คือ การรวบรวมข้อมูลจากเครื่องจักรและแปลงให้เป็นดิจิทัลเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการผลิต ขั้นที่ ๒ Visualize Craftmanship คือ การเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของบุคคลด้วยระบบเซนเซอร์แล้วแปลงค่าออกมาในรูปแบบ ๓D และนำไปปรับปรุงการทำงานของแต่ละบุคคล ขั้นที่ ๓ Lean Automation System Integrator หรือ LASI Project เป็นการพัฒนาโครงการสาธิตการผลิตแบบลิ้นอัตโนมัติขั้น เป็นการต่อยอดจากจรวดขั้นที่ ๑ และ ๒ เชื่อมต่อทั้งระบบข้อมูล บุคลากรและเครื่องจักรเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนทางด้านแรงงานพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้มากขึ้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กสอ. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา กสอ. ได้ดำเนินการติดตั้งระบบในขั้นตอนที่ ๑ Visualize Machine ให้แก่ผู้ประกอบการจำนวน ๕๐๐ กิจการ และขั้นตอนที่ ๒ Visualize Craftmanship อีก ๑๐๐ กิจการ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และสำหรับปี ๒๕๖๒ นี้ กสอ. ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังผลักดัน SMEs ภาคการผลิตทั่วประเทศ เข้าสู่จรวดขั้นที่ ๑ และ ๒ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิจการ และจรวดขั้นที่ ๓ อีกไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิจการ โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้มากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท ### PR.DIP (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน /ภาพข่าว